

Số: 101/BC-UBND

Dương Hòa, ngày 7 tháng 8 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023**

Thực hiện Công văn số 1000/ UBND-KT ngày 28 tháng 4 năm 2023 của UBND thị xã Hương Thủy về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023.

Qua quá trình thực hiện hưởng ứng tuần lễ, UBND xã báo cáo một số kết quả thực hiện trên địa bàn xã như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH**

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh và Thị xã, Đảng ủy đã lãnh đạo, đưa vào nghị quyết tháng về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội để triển khai cả hệ thống chính trị thực hiện. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra qua phiên họp giao ban, trực báo định kỳ của Đảng ủy.

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các kế hoạch, công văn để đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường trong các dịp lễ, các sự kiện của địa phương để tổ chức thực hiện như: kế hoạch tuyên truyền phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 5 thôn; kế hoạch ra quân Ngày Chủ nhật xanh gắn với hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; chỉ đạo bộ phận văn hóa xã tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, qua hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử xã về các chủ đề, thông điệp tuần lễ.

Phối hợp với mặt trận và các đoàn thể xã tổ chức vận động đoàn viên hội viên và nhân dân chung tay hưởng ứng thực hiện.

#### **II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

Kể từ ngày 29/4/2023 đến ngày 5/6/2023, các kết quả đạt được cụ thể như sau:

##### **1. Công tác thông tin, tuyên truyền.**

Từ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tăng cường chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện Hưởng ứng Tuần lễ. Thông qua các hội nghị, họp dân và các hoạt động phối hợp với các đoàn thể xã tổ chức các đợt ra quân về các khu dân cư như làm đường hoa, tổng dọn vệ sinh ... đã góp phần tuyên truyền tích cực về mục đích, ý nghĩa của tuần lễ, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư.

Đã tổ chức 20 lượt phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, 03 tin bài trên Trang thông tin điện tử xã; thực hiện 01 băng rôn tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ treo tại trung tâm xã.

##### **2. Hoạt động Hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp xã:**

Ủy ban nhân dân xã: chủ trì huy động lực lượng cán bộ, công chức và không chuyên trách tham gia vệ sinh cơ quan chiều thứ 6 và phát động đồng loạt ra quân trên toàn xã vào dịp 30/4, 01/5 và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Chiến khu Dương Hòa, có 05 đợt với hơn 150 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vệ sinh cơ quan, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh phía trong và ngoài cơ quan.

Mặt trận và các đoàn thể đã chủ trì vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân ra quân chăm sóc đường hoa, các điểm di tích lịch sử cách mạng, tuyên truyền vận động phân loại rác thải, chỉnh trang hàng rào xanh... cụ thể, Đoàn xã ra quân 1 đợt chăm sóc 500m đường hoa; Hội CCB xã ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại 02 điểm di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh là Bia chiến tích và chợ kháng chiến Dương Hòa có hơn 60 lượt hội viên tham gia; Hội phụ nữ xã thường xuyên vận động hội viên các chi hội thực hiện tốt phong trào 5 không 3 sạch, phối hợp với UBND xã truyền thông xây dựng mô hình phân loại rác tại nguồn; Hội Nông dân xã đã phối hợp với các đoàn thể xã ra quân vệ sinh, chăm sóc hàng rào xanh, vườn mẫu tại thôn Buồng Tầm, có 40 lượt hội viên và nhân dân tham gia; Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã cùng các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình “*sáng – xanh – sạch*” trên địa bàn.

### **3. Hoạt động hưởng ứng ở các thôn:**

Căn cứ vào lịch chỉ đạo của UBND xã, các thôn vận động nhân dân thực hiện lồng ghép hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường với các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh như “*60 sạch nhà đẹp ngõ*”, vận động nhân dân trồng hoa trước nhà. Ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường vào các dịp lễ, và các sự kiện đặc biệt của địa phương kỷ niệm 75 năm thành lập Chiến khu Dương Hòa và chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Mỗi thôn, mỗi tháng tối thiểu một lần tổ chức ra quân tập trung dọn vệ sinh các tuyến đường trên toàn thôn và xử lý các điểm đen về rác. Qua kết quả triển khai đã thu hút hàng trăm lượt cán bộ và nhân dân trên địa bàn tham gia.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Với quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng của nhân dân nên việc thực hiện kết quả triển khai hưởng ứng Tuần Lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn xã có nhiều hoạt động tích cực, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường được triển khai trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã báo cáo UBND thị xã biết để chỉ đạo./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND thị xã Hương Thủy (b/c);
- TV Đảng ủy, TT HĐND xã (b/c);
- TT. UBMTTQVN xã và các đoàn thể (p/h);
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Tấn Phần**